



### บัตรเครดิตเกษตรกรใบแรก

ไปจับจ่ายซื้อหาสินค้า ถ้าพกพาเงินไปมาก ๆ อาจไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้รูปแบบบัตรเครดิตที่ใช้แทนเงินสด ประเภทรูดปรี๊ดเป็นหนี้ปั๊บบ้าง จึงตอบโจทย์ปัญหาและเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ทำงานกินเงินเดือนทั้งข้าราชการและเอกชน กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย ความน่าเชื่อถือและมีเครดิต

ในที่สุดบัตรนี้ก็จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่พี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลนายทศพรคนแรกของประเทศไทย ที่ต้องการให้เกษตรกรได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นคนในเมือง ที่สำคัญบัตรนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้น มีความยืดหยุ่นในการใช้เงิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่าย และสามารถลดปัญหาการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ฟังแบบนี้เป็นใครก็คงอยากถือบัตรกันทั้งนั้น ส่วนถือแล้วจะรักษาวินัยการใช้บัตรได้แค่ไหน ยังไม่มีใครพูดถึง

งานนี้ ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีเกษตรกรลูกค้าผู้ใช้บริการกว่า 6 ล้านครัวเรือน จึงต้องรีบไปดูแลเต็ม ๆ ล่าสุด **คุณลักษณ์ วจนานวัช** ผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่า ได้จัดทำ **บัตรสินเชื่อเกษตรกร** แบบบัตร Smart Card หรือบัตรเครดิตขึ้นมาแล้ว โดยบัตรนี้จะออกให้กับกลุ่มลูกค้าผู้กู้เงินกับ ธ.ก.ส. ซึ่งขณะนี้มียู่ประมาณ 3 ล้านราย

นำไปใช้ซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร บัญ ยา เม็ดพันธุ์พืช เป็นต้น ผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์การเกษตรและร้านค้าเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ ส่วนวงเงินที่จะใช้จ่ายผ่านบัตรกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตส่วนเหลือเพื่อขายของเกษตรกรผู้กู้แต่ละราย อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันร้อยละ 7) กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้เกษตรกร โดยสิทธิพิเศษที่จะได้รับเพิ่มเติมอีกก็คือ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี และปลอดดอกเบี้ย 30 วัน

ดูจากหลักการของการออกบัตรเครดิตเกษตรกรแล้ว ส่งผลดีในแง่ของการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรได้รับ และถ้าดูเฉพาะตัวเลขกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ถือบัตรเครดิต ธ.ก.ส. ก็น่าสนใจไม่น้อยในเชิงการตลาด และเชื่อเหลือเกินว่ามีร้านค้าอีกมากมาย คงอยากให้บริการกับเกษตรกรด้วยเช่นกัน ซึ่ง **คุณลักษณ์** ก็บอกว่าในอนาคตบัตรเครดิต ธ.ก.ส. คงไม่จำกัดแค่รูดซื้อปัจจัยการผลิต แต่สามารถซื้อสินค้าอื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ด้วย...อย่างไรก็ตามการใช้บัตรหมายถึงการเป็นหนี้ ภาคสังคมภายนอกจึงเป็นห่วงเรื่องวินัยการใช้จ่าย และนั่นก็คือโจทย์สำคัญที่ ธ.ก.ส. รวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางป้องกัน รวมถึงให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกร เพื่อให้เป็นการะหนักด้านหนี้สินจนต้องออกมาแก้ปัญหาที่กลางถนน

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●